

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5534 - THỨ BA NGÀY 24/3/2020 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 3822472 - 3822473 • Fax: 3827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2020-2025)

Tập trung các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2

Ngày 23/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đôn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại đầu cầu Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa chủ trì cùng với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên - Cục trưởng Cục Quân y đã cho biết, nếu quản lý, kiểm soát người nhập cảnh không tốt, dịch bệnh sẽ bùng phát trên diện rộng và có nguy cơ lây nhiễm trong cả quân đội - lực

lượng đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh. “Quân đội đã và đang đi đầu trong công tác phòng, chống COVID-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong giai đoạn 1, chúng ta đã có những mặt làm rất tốt được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều cần rút kinh nghiệm” - Cục trưởng Cục Quân y nói.

Báo cáo về việc tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của quân đội khu vực Đông Nam Bộ, Trung tướng Võ Minh Lương - Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, sau giai đoạn 1, công tác tổ chức cách ly trên địa bàn đã đi vào nề nếp. Đặc biệt, không có trường hợp dương tính nào trong hàng ngũ quân đội tại Quân khu 7.

Bước vào giai đoạn 2 phòng, chống dịch COVID-19, Tư lệnh Quân khu 7 kiến nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Trung ương cần có biện pháp hợp cần giám sát, cách ly cho các tỉnh, thành, đặc biệt số lượng người nhập cảnh. Từ đó, các tỉnh sẽ tính toán để có kế hoạch phù hợp. “Với diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay, nếu không có những dự báo, TP Hồ Chí Minh và 3 tỉnh biên giới trong địa bàn Quân khu 7 sẽ rớt. Thời gian qua, những dự báo thiếu chính xác về các chuyến bay đã khiến việc tiếp nhận cách ly có phần bị động” - Trung tướng Võ Minh Lương nhìn nhận...

XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Kháng chiến càng tiến tới, công việc ngày càng nhiều, chúng ta cần củng cố và phát triển Đội TNXP để bảo đảm thêm công việc kháng chiến và đào tạo cán bộ sau này. Nhiệm vụ của Đội TNXP là xung phong mọi việc bất kỳ việc khó, việc dễ và phục vụ đến ngày kháng chiến thành công. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang của thanh niên”

“ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG”
ĐĂNG TRÊN BÁO NHÂN DÂN SỐ 147, 1953

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 2 (THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT) LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Phường 2 phát triển toàn diện, bền vững, văn minh



Phường 2, Đà Lạt - Phường đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Nguyễn Thi

TRANG 5

Di Linh sẵn sàng cho đại hội Đảng bộ huyện

Cùng với các địa phương trong tỉnh, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở, hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.

TRANG 2

Bước chuyển mình ấn tượng

TRANG 7

KINH TẾ

Tươi tiết kiệm cho cây sầu riêng trên đất trồng điều

TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Nỗ lực vượt khó của ngôi trường vùng Loạn

TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Khi nhiều hồ chứa nước ở Lâm Hà hạ xuống mực nước chết

TRANG 7

Tổ quốc nhìn từ biển

Bài 5: Nam Yết - đảo anh hùng



“Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên biển Đông, đảo Nam Yết được mệnh danh là “Thủ đô kháng chiến phía Bắc” nơi quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam...”

TRANG 4

Nông dân hợp tác với công ty sản xuất rau sạch

TRANG 3



ĐÀ TÈH: Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên sau sáp nhập 2 xã

Huyện ủy Đà Têh vừa thực hiện chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên sau sáp nhập xã Hà Đông vào xã Mỹ Đức, xã Hương Lâm vào xã Đa Lây.

Theo đó, huyện đã chuyển Đảng bộ xã Hà Đông và 66 đảng viên về Đảng bộ xã Mỹ Đức; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 19 đồng chí; chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí; đồng chí Phùng Minh Đức được chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã; 4 đồng chí được chỉ định chức danh Phó Bí thư Đảng ủy. Chuyển giao Đảng bộ xã Hương Lâm và 88 đảng viên về Đảng bộ xã Đa Lây; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đa Lây nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 18 đồng chí; chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đa Lây gồm 3 đồng chí; đồng chí Trần Phúc Chính được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đa Lây nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2 đồng chí được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Việc chuyển giao các tổ chức đảng là bước quan trọng cụ thể hóa trong thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết 833 của UBTV Quốc hội khóa 14 về việc "Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng"; từ đó, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng đảng bộ các xã trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế, xã hội.

QUỲNH UYÊN

Tập trung...

TIẾP TRANG 1

... Theo đó, Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị tại các sân bay có số lượng khách nhập cảnh lớn cần có nơi cách ly với quy mô tương đương các bệnh viện dã chiến. Theo ông, việc đón khách trực tiếp từ sân bay về điểm cách ly mới xét nghiệm, phân loại sẽ gây nguy hiểm, tăng khả năng lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Một số đại biểu tại các đầu cầu đề nghị Bộ Quốc phòng trong thời gian tới sẽ có biện pháp cung ứng đủ quân nhu, nhu yếu phẩm cho các khu cách ly quân đội trong trường hợp tiếp nhận số lượng lớn người cách ly. Ngoài ra, kiến nghị cần khen thưởng cho các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ, những y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Trước đó, vào chiều 22/3, tại buổi làm việc với Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận tinh thần, trách nhiệm khắc phục khó khăn vì Nhân dân quên mình của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đặc biệt là Quân đội Nhân dân Việt Nam đang làm việc tại các tuyến biên giới, các khu cách ly tập trung và nhiều nơi khác trong mặt trận chống đại dịch này.

Các địa phương, đơn vị trong cả nước chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, phối hợp các biện pháp ngăn ngừa giữa Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng, các sở y tế - Bộ CHQS các tỉnh, thành phố để chuẩn bị nhân sự, nhu yếu phẩm, trang thiết bị đầy đủ nhằm đảm bảo công tác ngăn chặn, phòng, chống dịch hiệu quả nhất. **NGUYỄN THƯ**

Di Linh sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện

Cùng với các địa phương trong tỉnh, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở, hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Canh - Bí thư Huyện ủy Di Linh cho biết, ngay sau khi học tập để thực hiện nghiêm túc chỉ thị cùng các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, thành lập 4 tổ công tác nhằm theo dõi, chỉ đạo đại hội đối với các tổ chức cơ sở đảng do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các ban xây dựng Đảng Huyện ủy làm tổ trưởng. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của huyện, các tổ chức cơ sở đảng, đảng ủy các xã, thị trấn đã có kế hoạch triển khai và thực hiện. Theo đó, đến nay đã có 318/318 chi bộ trực thuộc các đảng bộ thuộc Đảng bộ huyện Di Linh đã tổ chức đại hội theo đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cho biết thêm, trong 2 ngày 30 - 31/3, địa phương sẽ tiến hành đại hội điểm tại Đảng bộ thị trấn Di Linh và chọn Đảng bộ xã Gia Hiệp làm đại hội thí điểm trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy vào các ngày 14-15/4. Sau khi tổ chức đại hội điểm, sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội theo kế hoạch đã được



Nhiệm kỳ qua, Di Linh luôn chú trọng phát triển kinh tế, nhân rộng mô hình, nhằm cải thiện đời sống cho bà con.

đề ra, dự kiến hoàn thành xong vào tháng 5/2020. Tháng 7/2020, Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XV sẽ được diễn ra.

Hiện Đảng bộ huyện Di Linh đang tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội, trong đó tập trung xây dựng dự thảo văn kiện, lấy ý kiến rộng rãi, dân chủ, khách quan trong toàn Đảng bộ và xin ý kiến phê duyệt đề án nhân sự đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng.

Để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, đối với công tác chuẩn bị văn kiện đại hội cần đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, Di Linh tuân thủ nghiêm túc các quy định và hướng dẫn của cấp trên. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết và có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,... Ngoài ra, phải bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp huyện và dưới 35 tuổi đối với cấp xã). Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có số lượng là 41 đồng chí (giảm 5% so với nhiệm kỳ trước), Đảng ủy đổi mới 1/3 tổng số Ban Chấp hành, dự kiến tái cử 28, bổ sung mới 19 đồng chí.

Cũng theo đồng chí Nguyễn

Canh, đến lúc này về cơ bản công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới các cấp của Di Linh đạt yêu cầu, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, tiêu chuẩn về trình độ học vấn, lý luận chính trị,... Bên cạnh tuân thủ các quy định, việc triệu tập đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 300 đại biểu (trong đó có 40 đại biểu đương nhiệm), cơ cấu đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 20% trở lên, dân tộc thiểu số chiếm 18% trở lên và trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) chiếm 20%.

Về việc thành lập các tiểu ban, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 3 tiểu ban và 1 tổ phục vụ chuẩn bị đại hội. Ngay sau khi được thành lập, các tiểu ban đã hoạt động từ tháng 3/2019 theo chức năng nhiệm vụ của mỗi tiểu ban. Cụ thể, tiểu ban chuẩn bị nhân sự đại hội có 6 đồng chí, tiểu ban chuẩn bị nội dung gồm 24 đồng chí, tổ biên tập giúp việc cho tiểu ban chuẩn bị nội dung gồm 11 đồng chí và tổ phục vụ đại hội gồm có 12 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Canh khẳng định, đến nay, tiểu ban chuẩn bị nội dung và tổ biên tập giúp việc đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉnh sửa và cho ý kiến góp ý. Đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị nhằm đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

THÂN THƯ HIỀN

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), lãnh đạo huyện Bảo Lâm, các đơn vị địa phương cùng 147 đại biểu chính thức đại diện cho 302 đảng viên của 15 chi bộ trong toàn Đảng bộ Công ty.

Theo báo cáo chính trị trình tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng ghi được nhiều dấu ấn quan trọng, đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Nội bật đó là việc tiếp quản, làm chủ công nghệ và vận hành Nhà máy sản xuất Alumin ổn định, tối ưu, hiệu quả. Nhiều chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch mà Nghị quyết Đảng bộ Công ty đề ra. Tổng sản lượng alumin quy đổi sản xuất là 3,15 triệu tấn, đạt 103,2% Nghị quyết đề ra. Tổng doanh thu trong nhiệm kỳ đạt 13.754 tỷ đồng, bằng 74,2% kế hoạch. Tổng lợi nhuận 170 tỷ đồng, đạt 175,8% so



Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng khóa III ra mắt.

với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Nộp ngân sách Nhà nước tăng dần qua các năm, tổng giá trị nộp ngân sách trong nhiệm kỳ là 1.246,9 tỷ đồng, bằng 111,2% mục tiêu...

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ, 100% chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó, 27% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 22%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 7%. Cũng trong 5 năm qua, Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 164 đảng viên mới, tương ứng 20% so với

đảng viên hiện có hàng năm, đạt tỷ lệ tối đa so với Nghị quyết đề ra (từ 15 - 20%). Đảng bộ Công ty được Đảng bộ Tập đoàn khen thưởng là Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 năm liên từ 2016 - 2019, được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen năm 2017, 2019 và tặng cờ thi đua năm 2018...

Với tinh thần "dân chủ, trí tuệ và đổi mới", trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công ty Nhôm Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh chương trình chuẩn hóa, tối ưu hóa mọi mặt, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phấn đấu đạt mức cạnh tranh với các nhà máy sản xuất alumin trên thế giới, từng bước cường hóa đạt công suất 750.000 - 800.000 tấn alumin quy đổi vào năm 2025.

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, bầu Bí thư Đảng ủy Công ty và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Vũ Minh Thành - Giám đốc Công ty được đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công ty Nhôm Lâm Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐÔNG ANH

Nông dân hợp tác với công ty sản xuất rau sạch

Việc liên kết sản xuất để cung ứng cho các công ty không chỉ giúp nông dân yên tâm sản xuất mà còn hướng đến sản xuất các mặt hàng nông sản sạch theo hướng bền vững.

“Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP giúp sản phẩm được thị trường chấp nhận rộng rãi hơn, từ đó có thể tăng cao sản lượng” - đó là nhận định của bà Đinh Thị Xuân Mai, người đã có nhiều năm liên kết trồng rau sạch theo tiêu chuẩn Metro Requirement. Hiện gia đình bà Mai cũng lọt vào top những “tỉ phú rau sạch” ở tỉnh Lâm Đồng với diện tích sản xuất 1,7 ha.

Bà Mai cho biết: “Được nghe về cách trồng rau sạch theo tiêu chuẩn Metro Requirement, tôi nghĩ nên tham gia xem sao, không ngờ cách này mang lại hiệu quả”.

Bà Mai nói thêm: Chúng tôi phải tuân thủ quy trình ghi nhật ký cho rau. Ngày trồng, ngày bón phân hay bơm thuốc đều phải được ghi lại tỉ mỉ để có thể truy xuất nguồn gốc rau quả. Tuy cực nhưng hiệu quả làm rau theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp rất cao. Mỗi năm, trừ hết chi phí, tôi thu lời được từ 500-600 triệu đồng.

Gia đình bà Mai bắt đầu trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP từ năm 2007 - khi hệ thống METRO mở trụ sở ở Đức Trọng và “khoanh vùng” nguyên liệu đến tận Đơn Dương. Theo bà Mai thì lúc đầu thấy khó

Ngoài việc hợp tác với Công ty MM Mequa Market để sản xuất 1,7 ha rau sạch, bà Đinh Thị Xuân Mai, ở thôn Suối Thông B2, xã Đa Ròn (Đơn Dương) còn liên kết với nhiều hộ nông dân làm rau sạch nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.



Trang trại của bà Đinh Thị Xuân Mai liên kết với công ty cho thu nhập cao.

chịu với cái kiểu ghi ghi chép chép, làm đến đâu thì kiểm tra kỹ thuật có đạt hay không đạt đến đó..., nhưng riết rồi cũng quen và với lại, đây là lối canh tác hiện đại để cho ra sản phẩm rau đạt tiêu chuẩn nên không thể khác được. Nhóm hợp tác sản xuất của bà Mai cho biết, trước đây khi hợp tác với Metro các quy trình như ghi chép nhật ký, quản lý giống, phân bón... khiến họ cảm thấy rắc rối vì đã quen với phương pháp

canh tác cũ.

Chỉ sau 5 năm được nhân viên kỹ thuật của công ty cầm tay chỉ việc, bây giờ người dân đã có thể tự làm mọi việc theo đúng quy chuẩn.

Đến giờ, bà Mai không chỉ nổi tiếng bởi thu nhập cao từ rau mà còn vì trang trại của bà thường xuyên tiên phong trong việc thử nghiệm các giống cây trồng mới và những cách làm mới.

Bà Mai tâm sự: Đối với nhiều

nông dân sản xuất tự phát, việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP gặp nhiều khó khăn bởi đây là những tiêu chuẩn cơ bản, nhưng không phải nông dân nào cũng có thể làm đạt yêu cầu. Tuy nhiên, qua tập huấn, các nông dân đều nghiêm túc tiếp cận và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, họ đã làm chủ được quy trình. Cứ định kỳ một năm sẽ có sự đánh giá và cấp lại chứng nhận VietGAP.

Tổ hợp tác rau an toàn Suối Thông B hiện có 20 thành viên và liên kết thêm 12 hộ với diện tích sản xuất 40 ha, trồng nhiều loại rau, củ và tất cả sản phẩm đều cung cấp cho METRO.

Bà Mai cho tôi xem nhật ký cây trồng trên chiếc điện thoại Smartphone, bà bảo trước đây chỉ biết viết nhật ký bằng tay, sau này nhờ con trai học đại học về bày cho cách quản lý trên chiếc điện thoại thông minh, giờ quản lý dễ dàng hơn. Nhật ký sản xuất, trong đó ghi chép rõ ràng, từ việc sử dụng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cho đến ngày giờ thu hoạch...

Mỗi vùng nguyên liệu, METRO đều cử kỹ sư nông nghiệp theo sát. Thông qua ghi chép thường xuyên, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, đánh giá, kiểm tra chất lượng từ METRO, người nông dân luôn có những điều chỉnh kịp thời, để cung cấp cho thị trường sản phẩm an toàn nhất. Theo lịch mùa vụ, tùy theo nhu cầu của thị trường, các diện tích trồng trọt sẽ luân canh, mùa nào thức nấy. Bà Mai chia sẻ, kể cả những lúc nông sản rớt giá thì nông dân tham gia hệ thống với công ty cũng được đảm bảo không bị lỗ vốn, bởi METRO dự báo thị trường khá chính xác. Thêm vào đó, METRO cũng trực tiếp thu mua tại vườn, không qua trung gian, do đó vừa đỡ kinh phí, vừa tạo cho người nông dân có đầu ra ổn định.

HOÀNG YÊN

Tưới tiết kiệm cho cây sầu riêng trên đất trồng điều

Sầu riêng, cây trồng cho thu nhập cao nhưng làm sao để nông dân có thể trồng sầu riêng trên vùng đất trồng điều được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng “giải mã” khi thực hiện mô hình “Trồng cây sầu riêng trên đất trồng điều kết hợp sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm cho cây sầu riêng”.

Gia đình anh Lương Công Tuyên, Thôn 4, xã Hà Lâm, huyện Đa Huoai vốn chuyên trồng điều. Anh Tuyên bảo rằng, thấy bà con xung quanh trồng sầu riêng cho thu nhập rất cao, gia đình anh cũng mong mỏi tiếp cận kỹ thuật trồng sầu riêng và đã tham gia mô hình trồng sầu riêng tưới tiết kiệm nước do cán bộ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Với 1 ha đất điều già cỗi, anh Tuyên đào từng hốc điều để thay vào đó là các hố trồng sầu riêng. Đầu mùa mưa năm 2019, anh xuống giống trên 130 cây sầu riêng giống và tới hôm nay tất cả diện tích sầu riêng của anh đều phát triển ổn định, chiều cao đã đạt xấp xỉ 1,2 m.

Điều làm anh Tuyên mừng



Mô hình tưới nước tiết kiệm nhà anh Lương Công Tuyên.

nhất là cây sầu riêng cần rất nhiều nước, nhất là trong giai đoạn cây non, cây kiến thiết cơ bản. Đa Huoai mùa khô nước thiếu nhưng sầu riêng đòi hỏi phải tưới thường xuyên, tần suất tưới 1-2 lần tùy nhiệt độ, mỗi lần tưới đảm bảo tới 80-100 lít nước/gốc. Nhiều gia đình phải mất 2 công lao động/ngày tưới cho 1 ha sầu riêng mới trồng. Nhưng khi lắp đặt hệ thống tưới tự động cho sầu riêng, chỉ cần mở van nổ máy, nước sẽ chảy từ từ vào đúng gốc. Chỉ cần 3 lít dầu và gần 2 giờ, cả ha sầu riêng đã được tưới đẫm, chi phí giảm

nhiều lần so với dùng sức người kéo ống, tưới cây.

Anh Nguyễn Thanh Sơn, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh, người trực tiếp thực hiện đề tài cho biết, tưới tiết kiệm trên sầu riêng là kỹ thuật mới phát triển nhằm giảm lượng nước tưới, giảm công lao động cũng như chi phí nhiên liệu. Đặc biệt, với tình hình nguồn nước ngày càng khó khăn, giảm lượng nước sử dụng sẽ góp phần giữ gìn môi trường rất lớn, đảm bảo an ninh nguồn nước. Quá trình thực nghiệm cho thấy, tưới di băng vòi sẽ mất khoảng 80-100

lít nước/gốc. Tưới tiết kiệm chỉ tốn khoảng 40-60 lít/gốc, giảm 50% lượng nước sử dụng do tưới trực tiếp vào gốc, không bị lãng phí nước ra ngoài. Với nhu cầu nước cao như cây sầu riêng, việc tiết giảm lượng nước tưới có ý nghĩa quan trọng bên cạnh giảm công lao động cũng như giảm chi phí đầu tưới.

Với mô hình nhà anh Lương Công Tuyên, Trung tâm áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm cho cây sầu riêng kiến thiết cơ bản gồm hệ thống ống chày ngầm, ống tưới có gắn đầu phun gốc. Nhằm tính trước khả năng cây phát triển, hệ thống ống đã được lắp sẵn ống chờ để khi cây trưởng thành, sẽ lắp thêm hệ thống phun thuốc và tưới phun trên đỉnh, phục vụ cho cây sầu riêng đơm hoa đậu quả. Hiện tại mô hình đầu tư từ giống, phân bón và hệ thống tưới tự động, Trung tâm hỗ trợ gia đình anh Tuyên gần 60 triệu đồng, gia đình đối ứng xấp xỉ 25 triệu đồng. Với chi phí chưa tới 85 triệu đồng/ha sầu riêng, nhiều nông hộ có thể đầu tư để đạt thuận lợi trong sản xuất. Và thực tế, tại Hà Lâm, một số hộ gia đình trồng mới đã áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, vừa tiết kiệm nước, vừa tiết kiệm công và chi phí tưới, nhất là đảm bảo nguồn nước trong mùa khô cao nguyên.

DIỆP QUỲNH

Trên 58 tỷ đồng phát triển sản xuất

Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết, Lâm Đồng dành 58,7 tỷ đồng từ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương để phát triển sản xuất. Theo đó, nguồn kinh phí này sẽ được phân bổ cho các xã để đầu tư phát triển mô hình sản xuất, dạy nghề, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, hỗ trợ các làng nghề nông thôn, phát triển các sản phẩm nông thôn tiêu biểu... Đây là hỗ trợ của tỉnh nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp nông thôn, đặc biệt chú trọng tới việc xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất bền vững, ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như nâng cao thu nhập cho nông dân.

D.Q

Nông dân trồng bắp sú thua lỗ trên 1,2 tỷ đồng

Vụ Đông Xuân vừa qua, nông dân huyện Đơn Dương trồng trên 175 ha bắp sú ước tính sản lượng đạt trên 5.200 tấn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ chậm, vì vậy giá bắp sú từ sau tết đến nay giảm mạnh. Hiện nay thương lái mua bắp sú với giá 1.000 đồng/cây, do đó đã có hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn bị thua lỗ từ 10 triệu lên đến 50 triệu đồng/vụ. Ngoài ra, ớt chuông trước Tết Nguyên đán thương lái mua tại vườn với giá 25 ngàn đồng/kg, cá biệt có thời điểm lên đến 40 ngàn đồng/kg thì nay chỉ còn 5 ngàn đồng/kg nên nhiều hộ nông dân cũng rơi vào tình cảnh điêu đứng vì trồng ớt chuông.

NGỌC THANH

Tổ quốc nhìn từ biển

Bài 5: Nam Yết - đảo anh hùng



Tượng đài Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn là biểu tượng hiên ngang, bất khuất của đảo Nam Yết anh hùng.

Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên biển Đông, đảo Nam Yết được mệnh danh là “Thủ đô kháng chiến phía Bắc” nơi quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 22/12/2004, đảo Nam Yết vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đảo nhỏ anh hùng

Trong chuyến hải trình quay lại Trường Sa lần này, tôi thật may mắn và vinh dự được đặt chân lên đảo Nam Yết anh hùng. Trước đây, trong lần đầu ra Trường Sa, tôi đã nghe kể nhiều về “đảo dừa” Nam Yết. Song lần này, khi chính thức được đặt chân lên đảo, tôi thật sự ngạc nhiên trước sức sống mãnh liệt nơi đây. Mặc dù trên đảo chủ yếu là san hô, cát trắng nhưng Nam Yết lại có rất nhiều cây cối xanh tươi. Ngoài những cây xanh đặc trưng của Trường Sa như bàng vuông, mù u, phong ba và bão táp thì các loại rau xanh và một số cây ăn quả được mang từ đất liền ra đảo như dừa, chanh, đu đủ và xoài cũng tốt tươi chẳng kém cạnh ở đất liền là bao.

Theo tài liệu tại nhà truyền thống của đảo, Nam Yết là hòn đảo nằm giữa biển khơi bao la cách đất liền (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) gần 320 hải lý. Giữa biển Đông, đảo Nam Yết nằm ở phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Sơn Ca khoảng 13 hải lý về phía Tây Nam; cách đảo Ba Bình do Đài Loan chiếm giữ trái phép khoảng 11 hải lý về phía Nam và cách đảo chìm Ga Ven do Trung Quốc chiếm giữ khoảng 7 hải lý về phía Đông. Đây là hòn đảo nằm ở vị trí trung tâm của quần đảo Trường



Nhà truyền thống, nơi trưng bày, lưu giữ nhiều tài liệu quý giá của quần đảo Trường Sa nói chung và đảo Nam Yết anh hùng nói riêng.

Sa. Trước đây, ngụy quyền Sài Gòn đã xây dựng Nam Yết là đầu não chỉ huy, thủ phủ của lực lượng hải quân trên quần đảo Trường Sa. Ngày 27/4/1975, bộ đội ta giải phóng và làm chủ hoàn toàn đảo Nam Yết cho đến nay. Suốt 45 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Từ đó, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, bền bỉ khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ hy sinh, xây dựng đơn vị lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thượng tá Vũ Nguyên Trung - Chỉ huy trưởng đảo Nam Yết, tự hào: “Đảo Nam Yết vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới vào năm 2004. Suốt những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đảo Nam Yết còn được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và các phần thưởng cao quý khác. Chính vì thế, mỗi cán bộ, chiến sĩ được ra Nam Yết công tác, làm nhiệm vụ đều ý thức rất rõ trách nhiệm mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó. Trên đảo,

có những đồng chí đã gắn cả tuổi thanh xuân của mình cho Trường Sa. Phát huy truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn Trường Sa anh hùng, cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết tiếp tục xây dựng đảo vững mạnh về mọi mặt. Đảo luôn xác định đứng đối tượng, đối tác, nhất là đối tượng tác chiến trên vùng biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn; đồng thời, chủ động đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của đối phương, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống trên đảo và vùng biển thuộc chủ quyền thiêng liêng của đất nước”.

Viết tiếp truyền thống

Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, ngoài việc phải đối diện với khí hậu khắc nghiệt giữa trùng khơi, đảo Nam Yết còn là khu vực thường xuyên có tàu thuyền, máy bay nước ngoài hoạt động với số lượng lớn ở giữa biển và trên không trung. Đó là những thách thức lớn để lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết kiên trì khổ luyện “vượt mưa, thắng nắng”, luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Điều đáng tự hào, ở Trường Sa nói chung và đảo Nam Yết nói riêng, bên cạnh những người

đã dành trọn tuổi thanh xuân cho đời binh nghiệp, thì những cán bộ, chiến sĩ trẻ hôm nay luôn một lòng đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Trung sĩ Nguyễn Đăng Kỳ - Phân đội 1 (Cụm chiến đấu số 2, đảo Nam Yết) tâm sự: “Đối với người lính Hải quân chúng tôi, trong huấn luyện cũng như tăng gia sản xuất, mỗi người đều được giao một nhiệm vụ cụ thể. Nhưng với tinh đồng chí, đồng đội, chúng tôi luôn giúp nhau san sẻ khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi lẽ, bản thân tôi và đồng đội luôn ý thức được rằng “mỗi tấc đất, ngọn sóng” hôm nay trên đảo Nam Yết nói riêng và quần đảo Trường Sa nói chung là mồ hôi, xương máu của cha ông ta, của các anh hùng liệt sĩ đã dày công xây dựng và bảo vệ. Những người lính trẻ chúng tôi, nguyện hy sinh tuổi thanh xuân cùng nhau vượt qua gian lao nơi sóng biển và viết tiếp truyền thống anh dũng, bất khuất của cha ông”.

Để xây dựng Nam Yết luôn “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”, ngoài nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, huấn luyện cơ bản và chuyên sâu, đảo xác định phải thực sự đổ nhiều mồ hôi trên thao trường để “rèn cán, luyện quân” sẵn sàng chiến đấu. Trung tá Nguyễn Văn Thắng - Phó Chỉ huy trưởng đảo Nam Yết, cho biết: “Là đảo anh hùng, nên mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn mang trong mình tinh thần dũng cảm, sẵn sàng xả thân hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Do đó, toàn đảo thường xuyên tăng cường huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp để tăng sức bền, sự dẻo dai của cán bộ, chiến sĩ. Các nội dung như huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, huấn luyện đêm, huấn luyện báo động... được đảo triển khai thường xuyên, liên tục. Chính việc thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, nên trong đợt kiểm tra của Lữ đoàn 146 vào cuối năm 2019, có tới 98/99 nội dung huấn luyện thực binh ở đảo Nam Yết đạt mức giỏi. Đây chính là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu đảo Nam Yết anh hùng”.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Khương - Chính trị viên đảo Nam Yết, khó khăn nhất hiện nay không phải là chuyện xa gia đình, xa đất liền hay thiếu nước, thiếu điện bởi việc đó là hoàn toàn bình thường đối với người lính đảo. “Hiện nay, trong bối cảnh trên biển Đông đang căng thẳng, các nước có tham vọng trên biển liên tục có các động thái do thám, gây hấn. Vì thế, nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong hòa bình, không để mắc mưu trước sự khiêu khích của kẻ thù luôn là nhiệm vụ thường trực cho các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Nam Yết. Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Nam Yết nguyện một lòng quyết tâm không ngại gian khổ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tuyệt đối an toàn vùng trời, vùng biển, đảo quê hương” - Trung tá Khương khẳng định.

KHÁNH PHÚC



Đảo Nam Yết anh hùng luôn “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”.

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 2 (THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT) LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Phường 2 phát triển toàn diện, bền vững, văn minh



Đồng chí Phạm Thị Long
UVBTV Thành ủy,
Bí thư Đảng ủy Phường 2 - Đà Lạt.

Nhân dịp Đảng bộ Phường 2 được chọn làm đại hội điểm của thành phố, Đại hội diễn ra vào ngày 24 - 25/3/2020, phóng viên Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Thị Long - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Phường 2 để giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua.

PV: Thưa Bí thư Đảng ủy Phường 2, với vai trò người đứng đầu, với sự lãnh đạo sáng suốt, quyết liệt của tập thể Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Phường 2 đã đạt được những kết quả toàn diện nào thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Thị Long: Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể thành phố, sự đồng thuận của Nhân dân, Đảng ủy đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo và điều hành. Phát huy dân chủ, cùng cố và tăng cường sự đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thống nhất, trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế làm việc và các nguyên tắc của Đảng trong tập thể BTV, BCH Thường trực Đảng ủy. Phần lớn cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thẳng thắn, trung thực, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác phối kết hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác vận động quần chúng được coi trọng, phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp, Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Vận dụng các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh và thành phố phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Nổi bật về kinh tế - xã hội: Đảng ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, trọng tâm là du lịch, dịch vụ và thương mại theo Nghị quyết 06-NQ/Th.U của Thành ủy Đà Lạt đạt được nhiều

Phường 2 là phường trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, có vị trí quan trọng của thành phố Đà Lạt. 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường 2 đã ra sức nỗ lực, quyết tâm và đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đảng bộ Phường 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Địa phương xứng đáng là lá cờ đầu của thành phố trên nhiều phương diện, tạo bước “đột phá” trong phát triển kinh tế - xã hội và nhận được sự đồng thuận trong Nhân dân.



Phường 2, Đà Lạt - Phường đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Nguyễn Thi

kết quả. Du lịch, dịch vụ tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm. Lượng khách du lịch hằng năm tăng trên 9%. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nghề kinh doanh dịch vụ, thương mại. Nhiều mô hình được thành lập, hoạt động hiệu quả như: mô hình đường dâu Đà Lạt tại đường Nguyễn Công Trứ có 22 hộ kinh doanh; Đội hình Thanh niên xung kích hỗ trợ du lịch với 30 thành viên hoạt động vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần; mô hình Chi hội Doanh nhân trẻ có 18 thành viên đi vào hoạt động tích cực, tạo điều kiện kết nối giữa các doanh nghiệp. Phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách” được phát huy, văn hóa giao tiếp trong kinh doanh, dịch vụ, du lịch, thương mại để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Công tác quản lý nhà nước được duy trì thường xuyên, kịp thời ngăn chặn những hoạt động kinh doanh không lành mạnh. Kinh tế địa phương tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Công tác thu ngân sách được triển khai khá đồng bộ và chú trọng thực hiện ngay từ đầu mỗi năm, chống thất thu, năm sau thu cao hơn năm trước, đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao trong cả nhiệm kỳ. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 81.435.606.397 đồng/80.147.000.000 đồng. Chi ngân sách, đảm bảo chi đúng nguyên tắc, kịp thời cho các hoạt động thường xuyên ở địa phương.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được duy trì thường xuyên, đạt kết quả tốt. Hằng năm, tỷ lệ gia đình đạt văn hóa trên 95%, 21/21 tổ dân phố đều được công nhận Tổ dân phố văn hóa. Tổ dân phố 21 được công nhận là Khu dân cư kiểu mẫu. Phong trào thi đua yêu nước được cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân địa phương hưởng ứng tích cực. Phường được công nhận Phường văn minh đô thị vào năm 2016. Tạo chuyển biến cơ bản, rõ nét về chính trang, trật tự đô thị. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92,85% (Nghị quyết Đại hội: 80%). Số hộ nghèo, cận nghèo hàng năm đều giảm, đến nay Phường 2 không còn hộ nghèo.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh và có tính chất phức tạp, nhạy cảm để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Làm tốt công tác phát triển Đảng ở các chi bộ trực thuộc, tỷ lệ phát triển đảng viên ở chi bộ khu dân cư được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 41 đảng viên, đạt 117,14% (chỉ tiêu kết nạp 30 - 35 đảng viên). Trong nhiệm kỳ đã biểu dương hơn 150 gương điển hình tiêu biểu trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Phường 2 được

nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chi thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2019.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh xuất sắc (năm 2018 và 2019 Đảng bộ đạt vững mạnh xuất sắc).

PV: Bên cạnh những thành quả quan trọng đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Phường cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại là gì thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Thị Long: Là phường trung tâm, dân số đông, kinh tế phát triển chủ yếu là du lịch, dịch vụ, hàng năm lượng khách du lịch đến đông nên việc kiểm tra, kiểm soát, quản lý về an ninh trật tự - an toàn xã hội - trật tự đô thị còn gặp nhiều khó khăn. Một số ít Đảng ủy viên thiếu chủ động, sáng tạo; chưa thực sự đồng góp được trí tuệ và đề xuất những biện pháp, giải pháp để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy. Thực tế, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, đảng viên trong các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, hệ thống chính trị thiếu linh hoạt, ngại va chạm, chất lượng tham mưu chưa cao. Bởi vậy vẫn còn một số hạn chế nhất định như việc triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 31/10/2011 của BTV Tỉnh ủy và Chi thị 01-CT/Th.U ngày 1/10/2010 của BTV Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc bảo đảm trật tự xây dựng, cảnh quan đô thị và trật

tự an toàn giao thông trên địa bàn xử lý chưa triệt để, nhất là những hộ buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tình trạng xây dựng sai phép trên địa bàn vẫn còn xảy ra. Một số tổ dân phố vẫn chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. Công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ văn hóa còn thiếu chặt chẽ. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong Nhân dân cũng như công tác giáo dục, tuyên truyền có lúc có nơi chưa kịp thời. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của một số thành viên trong ban điều hành ở tổ dân phố chưa thật sự tích cực, hoạt động chưa đều tay, tỷ lệ dân tham gia các buổi họp còn thấp. Chưa xây dựng được nhà sinh hoạt cộng đồng ở Tổ dân phố 7 - 8 - 9 như Nghị quyết đã đề ra...

PV: Để tiếp tục lãnh, chỉ đạo quyết liệt và kịp thời khắc phục những hạn chế, Đảng ủy Phường 2 đã đề ra những bài học kinh nghiệm và giải pháp trọng tâm nào trong nhiệm kỳ tới?

Đồng chí Phạm Thị Long: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Phường 2 xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi đó là cần tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, tổ chức đảng, làm hạt nhân để phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Phấn đấu trong cả nhiệm kỳ đạt mục tiêu phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý chí, khát vọng và sức mạnh toàn dân; giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trong hệ thống chính trị, cùng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra với chủ đề chính là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Phường 2 phát triển toàn diện, bền vững, văn minh”.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!

NGUYỄN THU (thực hiện)

Đức Trọng: Số vi phạm lâm luật tăng

Theo UBND huyện Đức Trọng, trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng số vụ vi phạm lâm luật được phát hiện trên địa bàn là 25 vụ, tăng 8 vụ (tăng 32%) so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khai thác rừng trái pháp luật 5 vụ, lâm sản thiệt hại 21.338 m³, tăng 2 vụ so với cùng kỳ và tăng 6.679 m³ lâm sản thiệt hại; phá rừng trái pháp luật 11 vụ, diện tích thiệt hại 27.412 m², lâm sản thiệt hại 79.829 m³, tăng 5 vụ so với cùng kỳ và lâm sản thiệt hại tăng 24.362 m³; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 4 vụ, bằng số vụ so với cùng kỳ; trữ lâm sản trái pháp luật 5 vụ; tăng 1 vụ so với cùng kỳ. Cũng trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn đã xảy ra 10 vụ lẩn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép, với tổng diện tích vi phạm là 16.203 m².

Tổng số vụ vi phạm đã xử lý là 24 vụ, trong đó xử lý hành chính 23 vụ vi phạm, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ, với số tiền 34.100.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được đối tượng vi phạm 15 vụ; xử lý hình sự 1 vụ.

N.MINH

Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ, sử dụng thuốc lắc



12 gói tinh thể màu trắng, các viên nén được đối tượng khai nhận là thuốc lắc và ketamin.

Ngày 23/3, Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Bùi Tuấn Linh (27 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại đường Huyện Trần Công Chúa, Phường 4, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15h30 chiều 18/3, Công an Phường 4 phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Lạt đã kiểm tra hành chính nơi ở của Linh tại đường Huyện Trần Công Chúa. Lực lượng Công an sau đó đã phát hiện Linh tàng trữ 12 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng và 2 gói chứa các viên nén màu hồng và nâu. Linh khai nhận đó là số ketamin và thuốc lắc mua của một thanh niên không rõ lai lịch ở vũ trường trên địa bàn TP Đà Lạt về phân chia, cất giấu trong nhà để sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện sự có mặt của Trần Thị Ngân Giang (26 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Xuyên (20 tuổi), đều ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai có sử dụng ma túy cùng với Linh tại căn nhà trên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

C.PHONG

Nỗ lực vượt khó của ngôi trường vùng Loạn

Nâng cao chất lượng giáo dục

Xuôi Đà Lạt khoảng hơn 50 cây số, băng qua những vườn cà phê, rau màu bạt ngàn trên con đường gồ ghề sỏi đá, chúng tôi có mặt tại Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm - xã Đà Loan, huyện Đức Trọng những ngày đầu học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch COVID-19. Ngôi trường thuộc vùng sâu, vùng xa nhất của huyện Đức Trọng hiện ra khang trang trước mắt, đặc biệt nhất là khuôn viên xanh - sạch - đẹp không thua kém gì những trường vùng trung tâm. Các dãy lớp học vang đều tiếng giáo viên và học sinh trao đổi bài theo phương pháp dạy học tích cực: giáo viên là người dẫn dắt đưa ra những gợi mở cho một vấn đề và cùng học sinh bàn luận, tìm ra mấu chốt vấn đề cũng như những vấn đề liên quan.

“Phương pháp này được nhà trường áp dụng từ vài năm học trở lại đây, lấy sự chủ động tìm tòi, sáng tạo, tư duy của học sinh làm nền tảng, giáo viên không còn là người chỉ truyền đạt kiến thức một chiều. Vì vậy, tạo được hứng thú học tập cho học sinh giúp các em nhanh hiểu bài. Nhà trường luôn động viên đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục”, thầy Bùi Văn Tien - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm cho hay.

Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm được đổi tên từ Trường THPT Đà Loan - cái tên trước đây chỉ nghe thôi cũng hiểu sự khó khăn, thiếu thốn của vùng đất này. Tuy nhiên, sự đổi tên trường cũng giống như sự “thay da đổi thịt” của ngôi trường vùng sâu này.

Trong niềm vui, thầy Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường không

Đóng chân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Đức Trọng, Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm là ngôi trường cấp 3 của học sinh 5 xã vùng Loạn. Vượt qua điều kiện còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua nên đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.



Cô và trò Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm trong những ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch COVID-19.

giáo dục sự phấn khởi: “Với sự quyết tâm, đồng lòng của Ban giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn nên Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: đội ngũ giáo viên ngày càng tâm huyết, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ; chất lượng đại trà của học sinh năm sau luôn cao hơn năm trước; thi tốt nghiệp THPT luôn đạt và vượt mặt bằng chung của tỉnh; số lượng học sinh giỏi các môn văn hóa, thể dục thể thao hàng năm đều tăng; đặc biệt trong cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học 2 năm qua đều đạt thành tích cao...”

Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua giáo dục

“Xác định các cuộc vận động và phong trào thi đua giáo dục là “đòn bẩy” góp phần nâng cao chất lượng

giáo dục, Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm luôn cố gắng triển khai và thực hiện có hiệu quả. Trong đó, chú trọng đến nội dung thực hiện nhiệm vụ giáo dục theo Chương trình hành động số 74 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Quyết định số 2653 về thực hiện Nghị quyết số 29 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Cùng với đó là triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh theo tinh thần Nghị quyết 29 trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Qua đó, học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, không có hiện tượng bạo lực học đường, ma túy hay các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo...”, thầy Đoàn Văn Phấn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THPT

Nguyễn Bình Khiêm chia sẻ.

Cùng với đó, nhà trường luôn quan tâm chăm lo học sinh dân tộc, học sinh nghèo vượt khó. Không chỉ bằng các suất học bổng nhà trường trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trường còn làm tốt công tác huy động xã hội hóa giáo dục, kêu gọi các tổ chức chính trị, xã hội trong và ngoài ngành giáo dục hỗ trợ trao xe đạp cho học sinh ở xa trường để các em có thêm điều kiện đến lớp.

Với sự phấn đấu, nỗ lực của thầy và trò, Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2018. Đặc biệt, với điều kiện cơ sở vật chất và nhân sự đảm bảo, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 vừa qua, trường được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn để tổ chức 1 điểm thi; qua đó, tạo điều kiện cho học sinh không phải vất vả đi lại xa xôi như trước đây để dự thi.

TUẤN HUONG

Bộ Giao thông vận tải trả lời Lâm Đồng về tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về đề nghị đầu tư một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương.

Theo đó, Bộ GTVT cho biết, Bộ đã giao Ban Quản lý dự án Thăng Long lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án: Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương để triển khai chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026.

Hiện, Bộ GTVT đang rà soát, hoàn thiện thủ tục bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án để làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo. Sau khi các dự án được nghiên cứu cụ thể và được bố trí nguồn vốn, Bộ GTVT sẽ

triển khai thủ tục đầu tư dự án theo quy định. Với tổng chiều dài hơn 200 km bắt đầu tại nút Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và kết thúc tại cao tốc Liên Khương - Prenn (huyện Đức Trọng), Dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương có tổng vốn đầu tư khoảng 65.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên nhiều năm nay dự án chưa thể khởi công trên toàn tuyến.

Trước đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Bộ GTVT sớm bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 để khởi công xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. Ngoài ra, với các dự án nâng cấp, mở rộng QL27, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng từ cầu Krông Nô đến Liên Khương; nâng cấp, mở rộng tuyến QL28 qua



Dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương sẽ có nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2026. Trong ảnh: Đoạn đầu cao tốc Liên Khương - Prenn.

3 tỉnh Đắk Nông - Lâm Đồng - Bình Thuận, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Bộ GTVT

xem xét quyết định đưa vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026.

C.THÀNH

Bước chuyển mình ấn tượng

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Phú Hội nhấn mạnh việc xây dựng, tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, tổ chức sắp xếp lại cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa điện tử” được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính. Hiện nay, tại địa phương này, 100% cán bộ thực hiện văn phòng điện tử - Eoffice được sử dụng để làm việc.

Nói về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh một vài nội dung: So với đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã Phú Hội đã kết nạp được 58 đảng viên mới, trong đó chú trọng đến lực lượng đảng viên khối nông thôn, công an viên, thôn đội, nâng số đảng viên của xã lên 285 đồng chí/26 chi bộ; trong đó có 15 chi bộ nông thôn. Để nâng cao năng lực hoạt động của các chi bộ nông thôn, các đảng ủy viên được đưa về sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn (không theo địa bàn cư trú). Tùy vào đặc thù mỗi chi bộ mà tập trung vào các nhiệm vụ khác nhau. Nếu như thôn Phú Lộc tập trung vào việc xây dựng hệ thống chính trị, khu dân cư kiểu mẫu thì chi bộ thôn Phú Hoài tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Những chi bộ càng yếu thì những cán bộ chủ chốt được tăng cường về. Đơn cử như Chi bộ Chi Rông - một trong 6 chi bộ dân tộc thiểu số (DTTS) của xã, nhiều năm liền chỉ đạt hoàn thành nhiệm vụ do còn nhiều hạn chế trong sinh hoạt chi bộ, Chủ tịch UBND xã được Đảng ủy tăng cường về sinh hoạt và hỗ trợ chi bộ này. Với cách làm đó chất lượng sinh hoạt các chi bộ, đặc biệt là chi bộ nông thôn được nâng lên, tạo điều kiện quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Việc bám sát Nghị quyết đầu nhiệm kỳ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với nguyện vọng Nhân dân, tạo sự đoàn kết và đồng thuận... là những cách làm của xã Phú Hội trong suốt nhiệm kỳ qua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.



Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng tới sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ mà Phú Hội tập trung thực hiện trong thời gian qua.

Góp phần phát triển kinh tế địa phương

Nói về hành trình phát triển kinh tế - xã hội của Phú Hội, ông Đào Xuân Tiến - Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã chỉ đạo quyết liệt và toàn diện công tác kiểm tra, giám sát ở nhiều nội dung. Từ đó nâng cao ý thức, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên và tổ chức đảng đặc biệt trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Phú Hội là địa bàn có hơn 21 ngàn dân với 22 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, 42,4% là bà con các DTTS. 6/15 thôn là thôn

đồng bào DTTS. Dựa trên Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Phú Hội đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ. Đến cuối nhiệm kỳ, nhìn lại địa phương này đã cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, tạo nên những bước chuyển mình đáng ghi nhận. Điều này có thể thấy rõ với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trung bình 60 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu dự toán huyện giao, số thu tăng hàng năm từ 12-20%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 còn 33 hộ chiếm 0,6%, giảm 36 hộ, so với năm đầu của giai đoạn 2016-2020

theo chuẩn nghèo đa chiều...

Trong nhiệm kỳ qua, Phú Hội đã xác định và tập trung công tác lãnh, chỉ đạo vào việc thực hiện 3 khâu đột phá trong nhiệm vụ đặt ra đối với định hướng phát triển của địa phương. Cụ thể là việc tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chú trọng vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với duy trì và phát triển các tiêu chí nông thôn mới.

Chủ tịch UBND xã Đào Xuân Tiến khẳng định: Phú Hội tập trung cao nhất vào việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân. Bởi đó là yếu tố mang tính quyết định quan trọng cho tất cả các nội dung còn lại. Đến thời điểm hiện tại, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao của xã đạt trên 2.700 ha. Phú Hội đang là địa bàn đứng vào top đầu của huyện Đức Trọng trong phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

Trong xây dựng NTM, ngoài những nguồn vốn ban đầu và đặc biệt sự vào cuộc của Nhân dân trong đổi ứng, hiến đất, góp ngày công lao động... đã tạo nền tảng vững chắc cho địa phương này về đích NTM. Đồng thời đó cũng là điều kiện quan trọng giúp Phú Hội thuận lợi trong giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Việc xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền và quan trọng nhất là sự đồng thuận của người dân đã góp phần tạo nên những bước chuyển mình ấn tượng của Phú Hội trong 5 năm qua. Đó là điều kiện tiên quyết quan trọng để Huyện ủy Đức Trọng chọn Đảng bộ xã Phú Hội để tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

HOÀNG MY

SỔ TAY

Khi nhiều hồ chứa nước ở Lâm Hà hạ xuống mực nước chết

UBND huyện Lâm Hà cho biết, trong mùa khô năm nay, mực nước trong các hồ chứa nước trên địa bàn huyện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đang hạ xuống rất thấp so với mực nước dâng bình thường, có hồ đang ở mực nước chết.

Cụ thể, trong 36 hồ chứa vừa và nhỏ hiện có tại huyện, nước của 7 hồ chứa loại vừa (gồm hồ Liên Hà, hồ Đa Sa, hồ Thôn 3 - Tân Thanh, hồ Thôn 1 - Phúc Thọ, hồ Phúc Thọ, hồ Đa Tô Tôn và hồ Rihil) đã hạ xuống thấp từ 1 đến 2 m so với bình thường. Còn với 29 hồ chứa loại nhỏ còn lại, mực nước của nhiều hồ cũng hạ sâu đến 4 m, không ít hồ đang ở mực nước chết, trong đó có 4 hồ đã hết nước.

Riêng với 3 đập dâng Đa Đòn, Cam Ly Thượng, Đa Cho Mo lượng nước đến nay vẫn cơ bản đảm bảo tưới đủ cho vụ Đông Xuân.

Để phòng, chống hạn hán, giảm thiểu thiệt hại do thiếu nước trong mùa khô này, Lâm Hà đã yêu cầu các đơn vị chức năng trên địa bàn đánh giá khả năng cấp nước của từng công trình để điều chỉnh hợp

lý phương án cấp nước, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn trong sinh hoạt, chăn nuôi...; đồng thời, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án sử dụng nước trong hồ chứa còn lại để chống hạn khi cần thiết.

Huyện đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện vận hành hiệu quả hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thôn R'Teng - xã Phú Sơn và thôn Hang Hót - xã Mê Linh đưa vào sử dụng trong năm nay, cũng như phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp kỹ thuật thu nước tối đa từ dòng chảy thượng nguồn và sửa chữa các hư hỏng hiện có của công trình, để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Huyện yêu cầu các nhà máy thủy điện trên địa bàn có kế hoạch điều tiết xả nước về hạ du theo đúng quy trình vận hành đã được phê duyệt, duy trì dòng chảy trên sông, suối hạ du để đảm bảo nguồn nước phục vụ nước sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Lâm Hà cũng yêu cầu các xã,

thị trấn trên địa bàn căn cứ tình hình các nguồn nước, khả năng đảm bảo cấp nước để điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp trên địa bàn mình; vận động cộng đồng dân cư sử dụng tiết kiệm nước, áp dụng các biện pháp tưới phù hợp cho từng loại cây trồng với lượng nước tưới vừa đủ; khuyến khích vận động người dân đào mới, mở rộng ao, hồ nhỏ để trữ nước, khai thác tối đa nguồn nước hiện có; thực hiện các biện pháp giữ ẩm gốc cho cây trồng, hạn chế bốc hơi nước.

Trong trường hợp thiếu nước sản xuất do nắng nóng kéo dài, huyện đề nghị các địa phương có thể lắp các trạm bơm dã chiến để lấy nước từ dung tích chết của hồ chứa trên địa bàn mình có, tranh thủ nguồn nước từ sông, suối; ưu tiên nguồn nước phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi. Các địa phương cũng cần vận hành hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung hiện có trên địa bàn, đồng thời huy động nguồn lực tại chỗ để sửa chữa các hư hỏng nếu có của công trình nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân. GIA KHÁNH

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ VỆ SINH VÁCH KÍNH, MÁI NHÀ GA - CẢNG HÀNG KHÔNG LIÊN KHƯƠNG

Cảng Hàng không Liên Khương - CN TCT Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức chào hàng rộng rãi về việc “Cung cấp dịch vụ vệ sinh vách kính nhà ga - Cảng Hàng không Liên Khương”, theo thời gian và địa điểm sau:

- Phát hành hồ sơ thông báo mời chào giá: từ 08h00 ngày 24/03/2020 đến trước 09h00 ngày 28/03/2020.

- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng - Cảng Hàng không Liên Khương

Quốc lộ 20 - TT Liên Nghĩa - H. Đức Trọng - T. Lâm Đồng.

Tel: 02633 843802 Fax: 02633 843500

Chi dẫn đối với nhà thầu:

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng rộng rãi.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ chào giá: từ 08h00 ngày 24/03/2020 đến trước 09h00 ngày 28/03/2020.

- Thời điểm mở thầu: trước 09h00 ngày 28/03/2020.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày/đợt.

THÔNG BÁO CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG

Về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Thực hiện Công văn số 778/BHXH-CSXH ngày 11/3/2020 của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu, BHXH tỉnh Lâm Đồng thông báo đến nhà giáo đang hưởng lương hưu và thân nhân nhà giáo về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ như sau:

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Nhà giáo là giáo viên, giảng viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm nhà trẻ, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, phó trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng, nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến ngày 31/5/2011 tại các cơ sở giáo dục công lập sau:

- Cơ sở giáo dục mầm non;
- Cơ sở giáo dục phổ thông;
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Cơ sở giáo dục đại học;
- Cơ sở giáo dục thường xuyên;
- Các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

1.2. Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và được bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến ngày 31/5/2011 tại cơ sở giáo dục bán công nhưng trước đó được điều động từ các cơ sở giáo dục công lập hoặc tại cơ sở giáo dục bán công do cấp có thẩm quyền chuyển đổi từ cơ sở giáo dục công lập và được xếp lương theo bảng lương của ngạch viên chức ngành giáo dục.

1.3. Nhà giáo làm công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập được cấp có thẩm quyền cử làm chuyên gia giáo dục ở ngoài nước, khi hết thời gian làm chuyên gia về nước thì nghỉ hưu ngay.

1.4. Nhà giáo nghỉ hưu có thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong mà chưa hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho thanh niên xung phong; nhà giáo là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu sau đó chuyển ngành về công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập khi nghỉ hưu là giáo viên, giảng viên trong lương hưu có phụ cấp thâm niên lực lượng vũ trang nhưng không có phụ cấp thâm niên nhà giáo.
* Đối tượng quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP đã được giải quyết chế độ theo quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg thì không được hưởng, không được điều chỉnh mức trợ cấp đã hưởng theo quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP.

2. Điều kiện tính hưởng trợ cấp

Được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng BHXH từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;
- Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến ngày 31/5/2011.
- Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01/01/2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

3. Mức trợ cấp

3.1. Mức trợ cấp một lần bằng tiền, được tính như sau:
Số tiền trợ cấp = (Lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp.

Trong đó:

- Lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm tháng 3/2020.
 - Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục, thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong, nếu không liên tục thì được cộng dồn, không gồm thời gian đã hưởng phụ cấp thâm niên của lực lượng vũ trang và phụ cấp thâm niên của các ngành khác (nếu có) trong lương hưu.
- Tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm.

3.2. Trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số

14/2020/NĐ-CP, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01/01/2012 trở về sau thì đại diện theo ủy quyền của thân nhân người từ trần (bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi của người từ trần) làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Người đại diện theo ủy quyền của thân nhân nhà giáo đã từ trần chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được.

4. Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp

- * Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu:
 - Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01).
 - * Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01/01/2012 trở về sau, hồ sơ bao gồm:
 - Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (Mẫu số 02).
 - Bản chụp Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết (mang theo bản chính để đối chiếu).
 - Văn bản ủy quyền (Mẫu số 03); trường hợp chỉ có một thân nhân thì không cần văn bản ủy quyền.

BHXH tỉnh Lâm Đồng thông báo để nhà giáo đang hưởng lương hưu, thân nhân nhà giáo được biết và liên hệ với cơ quan BHXH các huyện, thành phố (nơi đang cư trú) để được hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ. Mẫu Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp được đăng trên trang tin điện tử của BHXH tỉnh Lâm Đồng (lamdong.baohiemxahoi.gov.vn). Để biết thêm chi tiết, liên hệ BHXH tỉnh Lâm Đồng (Phòng Chế độ BHXH, số điện thoại: 0263 3828392) để được hướng dẫn, giải đáp.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN LÂM SƠN THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lâm Sơn - 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre - 125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM

Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng và máy móc thiết bị; nhà xưởng, vật kiến trúc, thiết bị truyền dẫn; phương tiện vận tải, truyền dẫn và vật dụng khác của Nông trường - Nhà máy Trà CJ Cầu Tre (Lâm Đồng) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre. Trong đó:

+ Tài sản 1: Khu đất bao gồm 191 thửa. Tờ bản đồ số: 16, 22, 23, 26, 27. Địa chỉ: xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích: 1.177.550,9 m²; sử dụng riêng là 1.177.550,9 m² (Trong đó có 20 ha đang hợp tác với Công ty cổ phần Trà Vương để trồng chè giống Đài Loan và các loại nông sản với thời gian 15 năm). Thời hạn sử dụng đất đến ngày 15/5/2030. Nguồn gốc sử dụng đất: nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

+ Tài sản 2: Thửa đất số 821. Tờ bản đồ số: 16. Địa chỉ: xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích: 1.938 m²; trong đó, đất ở tại nông thôn: 1.000 m²; đất trồng cây lâu năm: 938 m². Nguồn gốc sử dụng: đất ở tại nông thôn (công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất); đất trồng cây lâu năm (công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất).

+ Tài sản 3: Máy móc thiết bị; nhà xưởng, vật kiến trúc, thiết bị truyền dẫn; phương tiện vận tải, truyền dẫn và vật dụng khác của Nông trường - Nhà máy Trà CJ Cầu Tre (Lâm Đồng) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre.

Lưu ý: khách hàng trúng đấu giá phải tiếp tục hợp tác với Công ty cổ phần Trà Vương cho đến khi hết thời hạn hợp đồng.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 60 tỷ đồng. Số tiền đặt trước: 6 tỷ đồng.

- Thời hạn bán hồ sơ, xem hồ sơ giấy tờ tài sản và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 24/04/2020 (trong giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 22/04/2020 đến ngày 24/04/2020. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 27/04/2020.

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lâm Sơn.

- Địa điểm bán hồ sơ, xem hồ sơ giấy tờ tài sản và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lâm Sơn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chí Hiếu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v Cung cấp 01 Server phục vụ các phần mềm SMIS/FIDS/PA/L-DCS và bản quyền Windows Server, SQL Server - Cảng HK Liên Khương

Cảng Hàng không Liên Khương tổ chức mời chào giá rộng rãi: "Cung cấp 01 Server phục vụ các phần mềm SMIS/FIDS/PA/L-DCS và bản quyền Windows Server, SQL Server", đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa:
 - + Sản phẩm chính hãng đầy đủ phụ kiện;
 - + Đơn vị cung cấp phải là đại lý phân phối chính hãng;
- + **Cấu hình thiết bị:**
 - Processor: Intel® Xeon® Silver 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400.
 - Additional Processor: Intel® Xeon® Silver 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400.
 - RAM: 32GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank.
 - HDD: 2 x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD, 876 TBW; 3x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive.
 - Power Supply: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W.
 - Power Cords: Jumper Cord - C13/C14, 0.6M, 250V, 10A (TW and APCC countries except ANZ).
 - Network Daughter Card: Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T, rNDC.
 - Basic Next Business Day 36 Months Emerging DBS, 36 Month(s).

+ Bản quyền phần mềm:

- WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (10 license).
- WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL (5 license).
- SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL (1 license).
- SQLCAL 2019 SNGL OLP NL UsrcAL (5 license).
- Bảo hành: 36 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
- Thời gian giao nhận: 4 tháng kể từ ngày ký hợp đồng; địa điểm giao nhận: Tại Văn phòng Cảng Hàng không Liên Khương.

- Giá: đề nghị chào giá đã bao gồm toàn bộ chi phí cài đặt phần mềm, vận chuyển, lắp đặt thiết bị tại Cảng Hàng không Liên Khương, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.

- Thanh toán: Thỏa thuận chi tiết khi đàm phán hợp đồng.

Hồ sơ chào giá có hiệu lực 30 ngày.

2. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu, tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 23/03 đến 16h00 ngày 25/03/2020
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 23/03 đến 16h00 ngày 26/03/2020
- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng - Cảng Hàng không Liên Khương Quốc lộ 20 - thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng.
- Tel: 02633 843802; Fax: 02633 843500; Email: vanthudli@gmail.com
- Người liên hệ: Ông Trần Đức Trường; Điện thoại: 0945 472 797
- Các chi dẫn khác:
 - Thời điểm mở thầu: ngày 27/03/2020.
 - Trần trọng kính chào!